

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ วัน เดือน ปี 27 ส.ค. 2564 หน้า 12 เรื่อง กระทรวงพลังงาน

## “พลังงาน พลังใจ ขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืน” สร้างเม็ดเงินลงทุนครั้งแรก 2564 แล้วกว่า 1 แสนล้านบาท และเดินหน้าผลักดันให้ได้ตามเป้าทั้งปีกว่า 2 แสนล้านบาท

กระทรวงพลังงาน เดินหน้าผลักดันการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้ความร่วมมือ “พลังงาน พลังใจ ขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืน” เกิดเม็ดเงินลงทุนสะสมครั้งแรกปีแรก 2564 แล้วกว่า 1 แสนล้านบาท ทำให้เกิดการจ้างงานไปแล้วกว่า 36,000 ตำแหน่ง และครึ่งปีหลังนี้เตรียมจ้างเพิ่มอีก 2,300 ตำแหน่ง พร้อมวางแผนโครงการนโยบายพลังงานผ่าน 4 แผนพลังงานสำคัญ หวังเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเสริมการลงทุนของประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19

### 4 แผนด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ



แผนพลังงานชาติ



แผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV



แผนการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจ 4



แผนการส่งเสริมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตครั้งนี้ให้ได้ ต้องครอบคลุมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการวางแผนระยะยาว ที่มีมิติด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ซึ่งกระทรวงพลังงาน ได้ร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้ความร่วมมือ “พลังงาน พลังใจ ขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืน”

ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลัง โดยมีมิติด้านเศรษฐกิจ ได้มีการผลักดันให้เกิดการลงทุนตามแผนการลงทุนปี 2564 กว่า 200,000 ล้านบาท เพื่อมุ่งเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้างหน้า ซึ่งในครึ่งปีแรกของปี 2564 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) มีเม็ดเงินลงทุนไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท ผ่านโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของรัฐวิสาหกิจภายใต้การ

กำกับของ กระทรวงพลังงาน ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ที.ที.อี.ซี. จำกัด (มหาชน) มีโครงการลงทุนที่สำคัญ อาทิ โครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งใหม่จังหวัดระยอง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี - รังน้อยที่ 6 การติดตั้งสถานี

### มิติด้านเศรษฐกิจ

ผลักดันให้เกิดการลงทุนตามแผนการลงทุนปี 2564  
กว่า 200,000 ล้านบาท



เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 มีเม็ดเงินลงทุนไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท ผ่านโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของกระทรวงพลังงาน ได้แก่ กลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงบริษัท ที.ที.อี.ซี.

อัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) และกรงลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ขณะที่โครงการสำคัญของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่อง 1-2) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและกรุงเทพฯ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก กระทรวงพลังงาน โดย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยังสามารถจัดเก็บรายได้จากกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กว่า 25,000 ล้านบาท นำมาซึ่งเงินดังกล่าวไปพัฒนาประเทศในช่วงเวลาวิกฤตนี้ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ยังได้วางนโยบายพลังงานเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ในระยะยาวเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง ภายใต้ 4 แผนด้านพลังงานหลักที่สำคัญ ได้แก่ (1) แผนพลังงานชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนในโครงการพลังงานสีเขียวรองรับแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี (2) แผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของโลก (3) แผนการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 ซึ่งจะมุ่งสนับสนุนให้มีการขยายเพิ่มเติมจากโครงการเดิมในพื้นที่ EEC เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) (4) แผนการส่งเสริมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก นำร่องจำนวน 150 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจกระจายอยู่ในระดับรากหญ้าให้มากยิ่งขึ้น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวต่อว่า ขณะนี้ในมิติด้านสังคม กระทรวงพลังงาน ก็ให้ความสำคัญคู่ขนานด้วยเช่นกัน โดยได้ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการเยียวยาอย่างรอบด้าน ทั้งมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนด้านค่าใช้จ่ายพลังงาน ได้แก่ มาตรการลดค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายนที่ผ่านมา และมีการลดค่าไฟฟ้าเพิ่มในรอบเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม หลังจากที่ยังคงมีภาระบาคของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการด้านการจ้างงานสร้างอาชีพ โดยผลักดันให้เกิดการจ้างงานไปแล้วกว่า 36,000 ตำแหน่ง และยังจะมีการจ้างงานเพิ่มในช่วงครึ่งปีหลังอีก 2,300 ตำแหน่ง ตลอดจนการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และการสร้างโรงพยาบาลสนาม เป็นต้น

### มิติด้านสังคม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ด้านค่าใช้จ่ายพลังงานลดค่าไฟฟ้า

- กุญแจพิเศษ - มิถุนายน 2564
- พวงกุญแจ - มิถุนายน 2564
- กุญแจถาวร - สิงหาคม 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ด้านการจ้างงานสร้างอาชีพและการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข

- จัดการจ้างงานไปแล้วกว่า 36,000 ตำแหน่ง
- มีการจ้างเพิ่มในช่วงครึ่งปีหลังอีก 2,300 ตำแหน่ง
- เสนอการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์
- การสร้างโรงพยาบาลสนามและรับจากอุปกรณ์เครื่องไอพ่น